

บาท/ดอลลาร์วันนี้เปิด 30.42 แนวโน้มอ่อนค่าระยะสั้น กรอบ 30.38-30.48

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.42 อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.37 แนวโน้มอ่อนค่าระยะสั้น หลังความเสี่ยงทางการเมืองทั่วโลกลดลงหนุนตลาดทุน มีความเป็นไปได้ที่เฟดอาจไม่ต้องลดดอกเบี้ยปลายเดือนต.ค.นี้ เงินดอลลาร์จึงจะแข็งค่าอยู่ได้ แต่เงินบาทคงอ่อนค่าได้ไม่มาก คาดกรอบวันนี้ 30.38 - 30.48

*นายจิตติพล พฤษภาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.42 อ่อนค่าลงจากวันทำการก่อน ในคืนที่ผ่านมาตลาดอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง (Risk-On) ด้วยปัจจัยบวกทั้งความหวังว่าอังกฤษและสหภาพยุโรปจะสามารถบรรลุข้อตกลง Brexit ได้ภายในสัปดาห์นี้

ด้านรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ไม่แย และดัชนีภาคการผลิตสหรัฐโดยนิวยอร์กเฟด (Empire Manufacturing Index) ก็รายงานออกมาดีกว่าคาด ส่งผลให้ดัชนี S&P500 และดัชนี STOXX50 ของยุโรปปรับตัวขึ้น 1.0% และ 1.2% ตามลำดับ ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 4 bps สู่ระดับ 1.77%

อย่างไรก็ดี ทิศทางเศรษฐกิจโลกก็ยังไม่ได้กลับมาสดใส ล่าสุดองค์การการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ออกมาคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2019 จะขยายตัวเพียง 3.0% ลดลงจากที่เคยประเมินไว้ 0.3% และเป็นระดับการขยายตัวที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008 แม้ในปี 2020 เศรษฐกิจอาจกลับมาขยายตัวได้ 3.4% แต่ความไม่แน่นอนจะยังอยู่ในระดับสูง เพราะความเสี่ยงหลัก คือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐอเมริกา

ในฝั่งของตลาดเงิน เราสังเกตเห็นว่าดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนกลับมาสนใจเมื่อตลาดทุนสหรัฐดูดีขึ้น ล่าสุด เมื่อหุ้นสหรัฐฟื้นตัวและบอนด์ยีลด์ปรับตัวขึ้น ดอลลาร์ก็จะแข็งค่าตามทันที อย่างไรก็ตาม เงินบาทอาจไม่ได้เคลื่อนไหวตามทิศทางของดอลลาร์มากนักในช่วงนี้เพราะสภาพคล่องอยู่ในระดับต่ำ ผู้ค้าส่วนใหญ่ระวังตัวมากขึ้นเพราะกังวลว่าบาทจะมีนโยบายควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้ามาเพิ่มเติม

"ในระยะสั้น เราเชื่อว่าภาพความเสี่ยงทางการเมืองทั่วโลกที่ลดลงจะเป็นตัวหนุนตลาดทุน มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ อาจไม่ต้องลดดอกเบี้ยต่อเนื่องในการประชุมปลายเดือนนี้ เงินดอลลาร์จึงจะแข็งค่าอยู่ได้เมื่อเทียบกับเงินบาทและสกุลเงินหลักอื่นๆ คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ที่ 30.38-30.48 บาท/ดอลลาร์" เขากล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.33 วานนี้ 98.28

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 831.18 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,914.16 ล้านบาท

*ชปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์วานนี้ 30.420 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้